



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างมืออาชีพ

นำร่องพันธุ์ข้าว ถั่วเหลืองและถั่วเขียว

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์เป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์มืออาชีพ เน้นผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เร่งถ่ายทอดความรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อนกระจายสู่เกษตรกร ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร มั่นใจสหกรณ์มีศักยภาพ พร้อมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ได้ เสนอใช้สหกรณ์ สร้างสมดุลทางธรรมชาติ ให้กับระบบการเกษตรของประเทศไทย

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มืออาชีพว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ 38 จังหวัด แบ่งเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 64 แห่ง เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 5 แห่ง ผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง 3 แห่ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 25 แห่ง สหกรณ์ที่มีโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์มีจำนวน 51 แห่งและสหกรณ์ที่มีห้อง LAB สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 15 แห่ง โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในสหกรณ์อยู่บ้าง แต่ยังไม่ทำในเชิงพัฒนา เป็นในเชิงของการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเท่านั้น จึงมีแนวคิดที่จะต้องเริ่มทำความเข้าใจและชี้ให้คนในขบวนการสหกรณ์เห็นความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และสามารถแยกแยะได้ ว่า Seed กับ Grain ต่างกันอย่างไร และสร้างสหกรณ์ให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างมืออาชีพในที่สุด

การส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เนื่องจากเชื่อมั่นว่า สหกรณ์ มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้ ด้วยความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องมือในโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศหรือจากบริษัทเอกชนที่มีราคาแพง และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรว่าเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ไปเพาะปลูกต่อแล้วจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้น ในการดำเนินโครงการ สหกรณ์จะคัดเลือกสมาชิกที่มีฝีมือในการทำเมล็ดพันธุ์ เพื่อรับเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดคุณภาพ จากกรมวิชาการเกษตร ไปปลูกลงใน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของ สมาชิกสหกรณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการเกษตรมาตรวจสอบ และคอยให้แนะนำอย่างใกล้ชิด สอนวิธีการคัดพันธุ์ปน การดูแลเรื่องพันธุ์ให้มีคุณภาพ อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับการนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการคัดเมล็ดพันธุ์ก่อนจำหน่ายให้กับเกษตรกร ต่อจากนี้ไปสหกรณ์จะเป็นที่ยอมรับในด้านความเป็นมืออาชีพ ในการเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรที่จะทำนา หลังจากทำนาต่อ กับการปลูกพืชตระกูลถั่ว ทุกคนจะต้องมาซื้อเมล็ดพันธุ์ที่สหกรณ์ โดยใช้ตราสินค้าเป็นของสหกรณ์เอง คาดว่าจะใช้เวลา 3 ปี ในการผลักดันให้สหกรณ์มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของสหกรณ์ โดยจะสหกรณ์จะต้องเริ่มเรียนรู้และปรับปรุงเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และใส่ความรู้สึกลับฝักขอรต่อเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้น เพื่อจะส่งมอบให้กับเพื่อนเกษตรกรทั่วไป ที่จะซื้อต่อจากสหกรณ์ไปใช้ในการเพาะปลูก

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปีต้องมีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศนับหมื่นล้านบาท แต่เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมานั้น นอกจากคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้ว เกษตรกรจะต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เพราะความงอกไม่ดี นำไปปลูกแล้วไม่ได้ตามผลผลิตที่ควรจะเป็น ทำให้รายได้เกษตรกรที่ควรจะเป็นเพิ่มขึ้นต้องลดน้อยลง จึงเป็นที่มาของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยให้สหกรณ์เข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของเมล็ดพันธุ์ สิ่งที่เราคาดหวังจากโครงการนี้ ที่สำคัญคือ

ต้องการนำระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือให้กับประเทศชาติ ในการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ปัญหาดินถล่ม น้ำท่วม ฝนแล้ง ศัตรูพืชระบาด จะได้ไม่เกิดขึ้นกับระบบการเกษตรของประเทศไทย ถ้าเกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก ที่ผ่านมารัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายประกันรายได้ปีหนึ่งเป็นแสนล้านบาท เนื่องจากมีศัตรูพืชระบาด เกิดปัญหาภัยแล้ง รายได้ที่ควรจะได้ให้กับประเทศก็เสียหาย ตลาดข้าวที่ส่งออกขายเป็นอันดับหนึ่ง เริ่มมีความหวั่นไหวกับคุณภาพของข้าว ไม่นับใจข้าวไทยคุณภาพดี เราอาจจะเสียส่วนแบ่งการตลาดได้ ฉะนั้นรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ ก็คือการจัดระบบเรื่องนี้ใหม่ กรมฯ พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาของชาติ เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องหันมาให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งหมดนี้คือเป้าหมายที่พี่น้องสหกรณ์จะต้องช่วยกัน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จนี้ในที่สุด